

# Ngày 8 tháng 3 năm 2024

## **Ish Herrera**

Hôm nay chúng ta rất vinh dự khi có ông Brian ở đây để hướng dẫn cho chúng ta một số thông tin, cùng tất cả các bạn xem xét trang web và nhận một số phản hồi từ tất cả các bạn cũng như một số nhận xét về những tác dụng của công cụ này, với những nỗ lực của bạn với tư cách là tổ chức cá nhân, nhưng những giá trị mà nó mang lại cho tập thể nói chung và với những công việc mà chúng tôi đang làm ở California nói riêng.

## **Brian McNamara**

Tôi là chuyên gia tư vấn đến từ Esri Inc. Chúng tôi đang làm việc trong nhóm nghiên cứu và dữ liệu dưới sự chỉ đạo của Tiến sĩ Wallace Walrod. Từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2023, một cuộc khảo sát để lập bản đồ các bên liên quan đã được công bố. Cuộc khảo sát với báo cáo mới nhất đã thu thập thông tin về các nhóm và tổ chức cộng đồng khác nhau trong khu vực Quận Cam. Chúng được tập hợp lại và biên soạn thành một loạt bảng dữ liệu, hay có thể gọi là cơ sở dữ liệu với những thông tin khác nhau, cho dù đó là tên của bạn hay thông tin liên hệ và hoạt động của từng tổ chức. Từ đó, chúng tôi đã tạo cơ sở dữ liệu cho từng nhóm liên quan để thúc đẩy những cơ hội hợp tác khác nhau. Điều này cho thấy họ phục vụ ai và nguồn lực họ cung cấp là gì. Mọi thứ đều được thiết kế đơn giản và dễ dàng xem xét cho bất kỳ người dùng nào.

## **Toni Symonds**

Trong danh mục bạn thuộc lĩnh vực nào, bạn phải chọn một lĩnh vực. Trong trường hợp của chúng tôi, Phòng Thương mại Người Mỹ da đỏ ở California, chúng tôi chủ yếu coi mình là một phòng. Nhưng chúng tôi cũng có thể xếp chúng tôi vào nhóm các bộ lạc người Mỹ bản địa California vì chúng tôi phục vụ và có nhóm cố vấn của mình, v.v. Và sau đó, chúng tôi cũng có công cụ tăng tốc sẽ hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các doanh nghiệp nhỏ và điều đó có lẽ cũng có thể áp dụng cho nhiều tổ chức. Giống như trong lĩnh vực kinh doanh của bạn, bạn phân công cho mọi người thực hiện những công việc chính và phụ. Tôi đang tự hỏi liệu chúng tôi có thể thêm thứ gì đó cho phép các nhóm chọn các khu vực khác để có thể tìm kiếm theo những khu vực đó không?

## **Brian McNamara**

Tôi nghĩ đó là điều mà chúng tôi chắc chắn có thể xem xét vì nó cũng có thể áp dụng cho các tổ chức khác, chỉ cần đảm bảo để bạn biết rằng đó là một nhóm có thể bao gồm những tổ chức khác.

## **Jesse Ben Ron**

Tất cả mọi thứ phải được thực hiện để có thể được chuyển giao. Vấn đề cốt lõi ở đây là Quận Cam có diện tích quá lớn, do đó sẽ khó để mọi người biết đến tất cả các tổ chức này và tất cả những gì họ làm, trong khi điều đó lẽ ra sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Khi tất cả các bạn đều nỗ lực hướng tới các khoản tài trợ và các nguồn tài trợ khác, có thể có những đối tác khác ở đây mà các bạn không biết không? Chúng tôi coi những hình thức hợp tác liên ngành này như một cơ chế để Quận Cam trở nên mạnh hơn các khu vực hoặc thành phố khác.

**Ish Herrera**

Chúng tôi nhận được câu hỏi từ Andrew như sau: Có bao nhiêu tổ chức được giới thiệu trong công cụ này?

**Brian McNamara**

Mọi tổ chức được khảo sát vào mùa hè năm ngoái. Thành thật mà nói, tôi sẽ kiểm tra trước khi đưa ra con số chính xác.

**Brian McNamara**

Chỉ cần nhấp vào thanh tìm kiếm và nhập tên tổ chức của bạn. Một số người đã hỏi tôi chỉ với một vài từ khóa và nó sẽ hiện ra ngay lập tức. Câu lạc bộ Nam và Nữ, Garden Grove ở Anaheim là một ví dụ. Đó sẽ là cách tốt nhất để tìm kiếm tổ chức cá nhân của bạn.

**Ish Herrera**

Brian có câu hỏi như sau: Có cách nào để trích xuất thông tin không?

**Brian McNamara**

Từ quan điểm này thì không có.

**Garry Brown**

Câu hỏi của tôi là khi nào chúng ta có quyền truy cập? Để khi rảnh rỗi, chúng ta có thể truy cập và điều hướng nó.

**Jesse Ben Ron**

Chúng tôi muốn rằng bạn sẽ được hướng dẫn trước khi bạn truy cập vào công cụ này. Bây giờ bạn hãy dùng thử một chút và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.

**Iosefa Alofaituli**

Nếu bạn muốn tìm hiểu trước khi chúng tôi triển khai tính năng này rộng rãi hơn, giá trị của chúng là gì và trường hợp sử dụng chúng là khi nào, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể học hỏi từ tổ chức phi lợi nhuận như OC Central, 211 và những nền tảng của nó. Người dùng và trường hợp sử dụng của các nền tảng là khác nhau. Chỉ cần suy nghĩ kỹ về vấn đề này đối với các sản phẩm khác, những sản phẩm đó có mang lại giá trị gì cho cộng đồng không?

**Wallace Walrod**

Chúng tôi đã xem xét những vấn đề này, và một vấn đề khác nữa. Tôi không thể nhớ vấn đề đó được gọi là gì. Nhưng vâng, đó là một câu hỏi mở về các trường hợp sử dụng của giá trị này và điều đó liên quan đến việc liệu có đáng để cập nhật hay không.

**Nate Greenside**

Tôi nghĩ rằng một số khía cạnh hữu ích có thể được thêm vào, những khía cạnh này có thể hữu ích nếu được sử dụng trong các nỗ lực hợp tác và các mối quan hệ, nỗ lực xây dựng mối quan hệ và cộng

tác giữa các thành viên khác nhau đã có mặt và được liệt kê trên công cụ này, đó chính là lĩnh vực dành cho các dự án gần đây hoặc các chương trình hiện tại mà mỗi tổ chức muốn nhấn mạnh.

### **Ish Herrera**

Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo của chương trình nghị sự. Jesse và nhóm từ OCBC đã cung cấp chương trình nghị sự cho cuộc họp ngày hôm nay, họ đang biên soạn tài liệu dùng để tham khảo cho những người nhận được phiếu bầu cao nhất cho mỗi hạng mục, đồng thời cũng để sắp xếp các chiến lược hiển thị dưới dạng tùy chọn theo chủ đề phù hợp với một số mục. Các nguyên tắc của chương trình này xuất phát từ quan điểm của nhà nước. Tôi cũng sẽ chủ động mời một số bạn từ các lĩnh vực khác nhau để chúng tôi có thể nghe ý kiến của bạn trong cuộc trò chuyện này.

### **Jesse Ben Ron**

Câu hỏi được đặt ra là điều này có phù hợp với nghiên cứu đã được thực hiện không? Điều này kết nối thế nào với phản hồi của cộng đồng đã tham gia?

Các chủ đề như giáo dục và đào tạo, kết nối giữa giáo dục và người sử dụng lao động, hỗ trợ học nghề cho doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là BIPOC và các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đã được đưa ra để nghiên cứu. Chúng tôi đã làm điều này cho top 5 chủ đề, chúng tôi biết rằng nghiên cứu top 3 sẽ ổn định hơn. Tiểu bang đã được đổi tên thành California Jobs First. Tuy nhiên, việc làm ở California trước hết có mục đích rộng hơn là chỉ CERF. Tiểu bang vẫn chưa thể cân nhắc tất cả các sáng kiến khác mà sẽ thực hiện những công việc ở California trước tiên. Công việc mà chúng tôi đã bắt tay thực hiện không chỉ là Sáng kiến Đầu tư Khu vực, khi chúng tôi nghĩ đến việc lựa chọn các dự án để tài trợ. Tuy nhiên, vì nó liên quan đến các chiến lược nên tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng nếu có điều gì đó không được đưa vào trong các tiêu chí của dự án Sáng kiến Đầu tư Khu vực, thì có thể do chỉ tiêu đó có phạm vi rộng hơn, tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn chỉ ra những tiêu chí này.

### **Ish Herrera**

Bạn có thể nhắc lại cho nhóm biết RII đó là gì không?

### **Jesse Ben Ron**

Đó là Sáng kiến đầu tư khu vực. Sáng kiến Đầu tư khu vực là những dự án mà chúng tôi muốn nâng cao thành phạm vi khu vực để nhận được tài trợ từ nhà nước.

### **Toni Symonds**

Tôi có một gợi ý là chúng ta có thể xem xét việc mọi người tập hợp lại trong lĩnh vực chính của họ hoặc một số nhóm phụ của lĩnh vực chính và xem xét tất cả các danh mục, tổng hợp những thứ mà bạn xác định là có thứ hạng cao tương tự nhau.

### **Ish Herrera**

Có ai ở đây đang làm trong cơ quan trực thuộc chính phủ, cho dù đó là cấp quận, đặc khu, hoặc đô thị địa phương không? Có ai đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thuộc ngành giáo dục không, cho dù bạn là học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12, đại diện trường cao đẳng cộng đồng, đại học. Nếu bạn có bất kỳ nhận xét nào từ góc độ giáo dục về một số chiến lược hoặc quy trình thu hẹp số lượng chiến lược để bổ sung thì bạn có thể nói ở đây?

**Niree Kodaverdian**

Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tốt. Tôi rất vui khi Jesse nhắc đến vấn đề thu hẹp các chiến lược.

**Ish Herrera**

Tôi rất muốn dành không gian cho các nhóm khác này, chúng tôi muốn nghe phát biểu của các đại diện cho lực lượng lao động, những người đại diện cho ban phát triển lực lượng lao động hoặc trung tâm đào tạo, đại diện của tổ chức lao động. Bạn có thể đưa ra bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào liên quan đến chủ đề này?

**Krista Sheehan**

Tôi là Krista Sheehan thuộc nhóm những người trong lĩnh vực xây dựng. Khi chúng ta nói về lực lượng lao động, đặc biệt là lực lượng lao động và giáo dục, chúng ta chỉ muốn đảm bảo rằng chúng ta có hiểu biết đủ rộng để nghĩ đến những người không thuộc hệ thống giáo dục truyền thống.

**Doug Mangione**

Tôi là Doug, hiện tôi đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng IBEW. Chúng tôi đã phát triển lĩnh vực này được khoảng 100 năm. Điều này sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp mới có cơ hội tuyển dụng, sau đó đào tạo nhân lực với tất cả những kỹ năng như kỹ năng mềm, kỹ năng cứng để tham gia vào các ngành đó. Xin cảm ơn mọi người. Mọi người đã làm rất tốt.

**Adrineh Terantonian**

Tôi là Adrineh Terantonian, tôi đến từ học viện đào tạo khách sạn. Tôi sẽ nhắc lại những nhận xét trước đây của tôi về việc chúng tôi đang xem xét không chỉ các con đường học nghề truyền thống, mà cả phi truyền thống, về việc liên kết với các công việc trong công đoàn và các công việc được trả lương cao đang tạo ra thu nhập bền vững, và nâng cao quy mô của những công việc này. Chúng tôi đang tận dụng các quỹ phát triển lực lượng lao động và các cơ hội để phục vụ nhóm dân số dễ bị tổn thương, đồng thời tạo ra con đường thực sự để đạt được các chứng chỉ có thể liên quan đến công việc. Tôi quan tâm đến tất cả các chiến lược.

**Iosefa Alofaituli**

Khi tôi xem xét những điều này kỹ lưỡng, đặc biệt là bốn cột bên trái xung quanh lực lượng lao động học nghề nhà ở trong doanh nghiệp nhỏ, chúng bao gồm rất nhiều chương trình và sự hợp tác giữa các tổ chức hoặc dịch vụ, điều này thật tuyệt vời. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng chúng ta không tiếp cận những người này bằng cách đến gặp những người ở nơi họ đang ở. Tôi nghĩ rằng cột thứ sáu xoay quanh sự cộng tác/giao tiếp và các nguồn lực, khả năng tạo ra những cơ hội tuyệt vời với chủ ý tương tác với những người sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ những cơ hội này.

**Byron Shinyama**

Xin chào mọi người, cụ thể thì chúng ta cần phải hoàn tất vào ngày nào?

**Jesse Ben Ron**

Tất cả phải được nộp vào cuối tháng 8. Các bạn đã bình chọn rồi, bây giờ chúng ta cần xem xét những ý tưởng tương tự nhau. Tôi nghĩ chúng tôi cần mẫu từ tiểu bang. Nếu họ nói chúng tôi đang trì hoãn thì chúng tôi có thể làm nhanh hơn một chút với các chiến lược sẽ được giao vào cuối tháng 8.

### **Teresa Schickling**

Bộ Hỗ trợ Gia đình chúng tôi tập trung vào việc ngăn chặn nạn đói và vô gia cư. Chúng tôi muốn đưa họ lên một tầm cao mới và chúng tôi muốn đưa họ tiến về phía trước, chúng tôi không có thông tin, chúng tôi không có khả năng, chúng tôi không biết phải khuyên họ điều gì về đào tạo kỹ năng, đào tạo nghề, công việc mới. Vì vậy, khi chúng tôi phát triển điều này, tôi hy vọng chúng tôi sẽ tạo ra một lộ trình cho các đại lý của chúng tôi.

### **Jesse Ben Ron**

Một phần quan trọng của công việc này là đưa những người phi truyền thống vào không gian này. Có thể có một cách để FAM tham gia vào trực tiếp giải quyết những vấn đề này. Bạn đang tương tác thường xuyên với những cư dân có thể hưởng lợi từ các chương trình mà chúng tôi sắp phát triển để xin tài trợ. Đó là một phần của quá trình này nhằm thu hút những người phi truyền thống tham gia vào những cuộc trò chuyện này.

### **Ish Herrera**

Trước khi chuyển sang phần cuối cùng của chương trình nghị sự hôm nay, chúng tôi muốn thảo luận về các chiến lược và cơ hội để các thành viên đại diện cho cộng đồng của chúng ta đưa ra nhận xét bằng ngôn ngữ họ chọn. Tôi không thấy câu hỏi nào cả.

Tôi sẽ chuyển sang phần tiếp theo liên quan đến phạm vi công việc điều phối của Quý Xúc tác.

### **Jesse Ben Ron**

Đây là vấn đề mới được đưa ra giới thiệu gần đây, xúc tác nhằm đảm bảo rằng mọi khu vực đều nhận được một số tiền như nhau, tổng cộng là 14 triệu đô la, để thực hiện công việc mà tiểu bang gọi là quỹ phát triển. Người ta thừa nhận rằng có lẽ có rất nhiều dự án lớn thậm chí không đủ điều kiện nhận tài trợ của tiểu bang và liên bang, bởi vì hầu hết các nguồn tài trợ đó đều là dành cho các dự án có khả năng thực hiện cao. Trong đó, chúng ta sẽ có 9 triệu USD có thể chỉ cần phê duyệt danh sách hoạt động là được. Chúng tôi cần những người biết họ đang làm gì trong lĩnh vực này, và chúng tôi được phép chọn tối đa năm lĩnh vực. Tôi muốn xem liệu có gì khác ngoài những gì được liệt kê ở đây mà bạn thấy quan trọng về mặt kỹ năng hoặc kinh nghiệm đối với các điều phối viên lĩnh vực đầu tư hay không, chúng tôi sẽ xem xét và sau đó đưa ra một số yêu cầu về phạm vi của công việc hoặc yêu cầu bằng cấp.

### **Ish Herrera**

Nate có câu hỏi liên quan đến việc bạn có thể giải thích thêm một chút về Yêu cầu RFQ đối với quy trình chúng nhận không?

### **Jesse Ben Ron**

Chúng ta sẽ phải thảo luận về quy trình này với tư cách là một nhóm, tôi không thể đưa ra trả lời nào vì tôi biết điều này chỉ đúng với các dự án. Tôi nghĩ những gì chúng tôi muốn là có thể xem những ai đã đăng ký. Quá trình này có thể bị ảnh hưởng bởi số lượng ứng viên mà chúng tôi có.

### **Adrinh Teranton**

Tôi nghĩ chúng ta phải xem khía cạnh của công việc, trọng tâm của ngành, vấn đề kết nối với người lao động, doanh nghiệp, việc làm mà chúng tôi cho rằng sẽ cần trong lĩnh vực đó. Một số tiêu chí khác có thể là người điều hướng cơ sở cộng đồng, những cá nhân mà chúng tôi có thể bổ sung thêm vào nhóm dân số dễ bị tổn thương trong cộng đồng. Bạn biết đấy, chúng tôi có một đại diện tuyệt vời đến từ cộng đồng Campuchia. Họ có thể làm điều tương tự để có thể mở rộng phạm vi tiếp cận của mình đến các thành viên cộng đồng dễ bị tổn thương khác.

### **Katharyn Muniz**

Jesse. Bạn có thể nhắc lại những gì bạn đã nói không?

### **Jesse Ben Ron**

Có phải bạn muốn xem xét trực tiếp trách nhiệm và những hoạt động tiên phát triển nào hoặc quá trình lựa chọn những điều phối viên lĩnh vực đầu tư này một cách trực tiếp không?

### **Katharyn Muniz**

Adrinh, ý kiến của bạn rất chính xác. Tôi không nghĩ có người sẽ thích thảo luận về sự thật rằng chúng tôi có những thanh niên từ 18 đến 25 với trình độ giáo dục ở mức có khả năng đọc và làm toán lớp năm. Vì vậy, bạn có thể cung cấp tất cả các khóa đào tạo mà bạn muốn, và cấp giấy chứng nhận. Nhưng nếu họ không có khả năng tiếp cận khóa đào tạo đó, thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào về cách chúng ta đào tạo họ để họ thực sự có thể tiếp cận tất cả những điều tuyệt vời mà chúng ta đang nghĩ đến ở đây.

### **Jesse Ben Ron**

Catherine, tôi nghĩ đó là lúc chúng ta bắt tay vào thực hiện dự án. Nếu Quận Cam muốn rõ ràng hơn trong việc đảm bảo rằng những người gửi những đề xuất này đã suy nghĩ thấu đáo về điều đó, và chúng tôi thích cách tiếp cận của họ, đó chính là mấu chốt.

Khi chúng tôi nghĩ về việc tài trợ cho các hoạt động tiên phát triển của họ, đó rất có thể là một câu hỏi để họ đảm bảo rằng họ trả lời một cách hợp pháp.

### **Nate Greenside**

Tôi muốn biết thêm thông tin liên quan đến những yêu cầu về bằng cấp để muốn bạn hiểu rõ hơn cách chúng tôi xem xét vị trí điều phối viên này? Chúng tôi muốn biết trình độ chuyên môn của họ? Họ có thể phục vụ cho mục đích của chúng ta không?

**Jesse Ben Ron**

Đây là RFP của tiểu bang để nhận được nguồn tài trợ xúc tác.

**Nate Greenside**

Điều đó có nghĩa là bản thân chúng ta không thể đưa ra một số yêu cầu bằng cấp mà chúng ta muốn thấy ở một điều phối viên sẽ đảm nhận vai trò này?

**Jesse Ben Ron**

Chỉ cần điều này không tạo ra mâu thuẫn thì chúng ta luôn có thể bổ sung luôn vào.

**Nate Greenside**

Sẽ rất hữu ích nếu những người này này có một số kinh nghiệm hoặc kiến thức để góp phần làm giàu cho các cộng đồng chưa được đầu tư, hoặc các khía cạnh như chủng tộc, các yếu tố gây ra sự dịch chuyển trong các cộng đồng không được đầu tư khác nhau, sự tham gia của cộng đồng và việc ngăn chặn sự dịch chuyển này.

**Jesse Ben Ron**

Đây chính là điều mà chúng tôi muốn nghe và suy ngẫm trước khi bắt đầu xây dựng điều gì đó. Tốt hơn nên xem xét điều này trước khi xây dựng một cái gì đó. Tôi xin cảm ơn

**Ish Herrera**

Tôi muốn lưu ý rằng, nội dung của email nhận được từ Jesse về việc hỗ trợ nhằm giúp duy trì nguồn tài trợ trước hết cho vấn đề việc làm ở California. Có một số cân nhắc về tình trạng ngân sách ở Sacramento với các chương trình trên diện rộng. Các nhà lập pháp tiểu bang đôi khi có những ưu tiên riêng khi họ cân đối ngân sách. Chúng tôi biết chương trình California Jobs First này không được đảm bảo. Chiến dịch viết thư được thực hiện nhằm nhắc nhở các nhà lập pháp ở Sacramento, đặc biệt là những người trong phái đoàn của bạn ở Quận Cam, những người có thể ủng hộ những gì đang xảy ra với dự án này.

Đừng vội cảm thấy tồi tệ nếu bạn không nhận được thư hoặc email đúng hạn. Chúng tôi dự đoán rằng chúng ta sẽ có thêm cơ hội trong những tháng tới để tiếp tục nhắc nhở các quan chức được bầu của chúng ta ở Sacramento về tầm quan trọng của việc duy trì nguồn tài trợ cho chương trình này.

**Jesse Ben Ron**

Đã có một phiên điều trần về vấn đề CERF và các chủ đề khác, đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng không quyết định bất cứ điều gì một cách nhanh chóng, vì chúng tôi biết rằng nó đang được thảo luận hoặc có khả năng bị đình chỉ. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn hoặc gửi cho bạn thông tin liên hệ của nhân viên thích hợp.

Cuộc họp tiếp theo của chúng ta sẽ diễn ra trong vòng hai tuần nữa kể từ hôm nay, với việc nhà nước đẩy lùi một số việc, chúng tôi muốn duy trì số lượng hai cuộc họp trong một tháng. Cho đến trước những yếu tố khác có tác động, tôi nghĩ chúng ta có thể giảm tần suất xuống còn mỗi tháng một lần. Qua tháng 4, khi tình hình trở nên tốt hơn, chúng tôi sẽ giảm số lần họp xuống. Chỉ còn ba cuộc họp

nữa, và sau đó chúng tôi sẽ dẫn thời gian ra. Tôi biết mọi người đều rất bận rộn nhưng chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của tất cả các bạn.

**Ish Herrera**

Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng khi tất cả các bạn đang cân nhắc giảm số lần họp thì các bạn đang ở một vị trí rất đáng ghen tị mà các khu vực khác đang cố gắng mở rộng quy mô chỉ để bắt kịp. Vì vậy, xin chúc mừng tất cả các bạn với những gì đã đạt được ở thời điểm hiện tại trong tiến trình xử lý, và tôi đánh rất cảm ơn vì các bạn đã bỏ thời gian của mình ra để đến đây ngày hôm nay. Xin chúc tất cả các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và bình an. Xin chào tạm biệt.